

Kiến Xương

Khởi dậy sức mạnh đại đoàn kết từ các khu dân cư



Sản xuất cây khoai tây ở xã Vũ An (Kiến Xương).

Hàng năm, vào đầu tháng 11, các khu dân cư trên địa bàn huyện Kiến Xương lại sôi nổi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết

toàn dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội. Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các

khu dân cư được tổ chức quy mô song vẫn đảm bảo trọng, ý nghĩa, góp phần nhân lên tình đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Tới khu dân cư thôn

Đắc Chúng Nam, xã Quốc Tuấn, chúng tôi thấy làng quê nơi đây đã khoác lên mình chiếc áo mới: đường làng sạch đẹp, nhà cửa khang trang, cơ sở vật chất văn hóa, thể dục thể thao đồng bộ, hiện đại, đời sống người dân ngày càng sung túc, tích cực thực hiện nếp sống văn minh. Ông Vũ Hồng Phẳng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn cho biết: Trong năm qua, bà con trong thôn đã đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, thi đua xây dựng thôn văn hóa, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay mỗi hộ chỉ còn từ 1 - 2 thửa ruộng thực hiện sản xuất theo hướng hàng hóa, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Các hộ đã hiến 33.000m² đất làm giao thông thủy lợi nội đồng và góp trên 2.000m² đất thổ cư, làm được 7 tuyến đường trong khu dân cư với chiều dài 2,2km, 100% tuyến đường được thấp điện chiếu sáng. Toàn thôn có 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,97%. Những đóng góp của người dân thôn Đắc Chúng Nam sẽ góp phần không nhỏ để đưa xã Quốc Tuấn sớm trở thành xã nông thôn mới

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Ở xã Vũ Lễ, thời gian qua người dân nơi đây không chỉ triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" mà còn cùng nhau đoàn kết đẩy lùi đại dịch Covid-19. Ông Chu Ngọc Truyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Trong đợt dịch phát sinh tại xã Vũ Lễ vừa qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, phát huy vai trò của các khu dân cư, các tổ Covid-19 cộng đồng, các tổ tự quản và vai trò của trưởng thôn trong việc nắm bắt di biến động dân cư. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ xã đã triển khai sâu rộng đến các tổ chức thành viên và nhân dân thực hiện nghiêm "5K" của Bộ Y tế và vận động nhân dân quyền góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch của xã. Đến nay, quý đã được người dân trong và ngoài xã ủng hộ trên 50 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Ông Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương cho biết: Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay trên địa bàn huyện không tổ chức các

hoạt động tập trung đông người nhưng vẫn lan tỏa tinh thần vui tươi, ấm áp của ngày hội đến người dân. Trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, MTTQ huyện chỉ đạo các địa phương căn cứ tình hình thực tế để tổ chức ngày hội phù hợp. Năm nay, Ủy ban MTTQ huyện đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó phát huy vai trò của tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng, ban công tác mặt trận thôn đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp, đồng thời phát động toàn dân chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Kết quả, đến nay Ủy ban MTTQ hai cấp trong huyện đã vận động được trên 700 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch.
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trong dịp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, Ủy ban MTTQ các xã ở Kiến Xương đã trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương các tập thể, cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu. Đây là nguồn động viên, cổ vũ người dân vượt qua khó khăn, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương.

THU THÚY

Từ ngày 26 - 29/11 tiêm 46.800 liều vắc-xin phòng Covid-19 đợt 24

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 24. Cụ thể, trong đợt 24, các huyện, thành phố triển khai tiêm 46.800 liều vắc-xin mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 theo kế hoạch. Công tác tiêm chủng được thực hiện từ ngày 26 - 29/11; tiêm đồng loạt tại các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, trạm y tế và cơ sở y tế bảo đảm điều kiện.

Như vậy, đến ngày 22/11 Thái Bình đã thực hiện tiêm gần 1.394.600 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Công tác tiêm chủng được triển khai nhằm bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

NHƯ HOÀNG



Người dân huyện Đông Hưng tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Hưng Hà Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Hưng Hà vừa tổ chức khám tuyển NVQS năm 2022 cho nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã qua sơ tuyển sức khỏe ở xã, thị trấn.

Hội đồng NVQS huyện tổ chức khám tuyển tại UBND xã Hòa Bình và UBND xã Liên Hiệp. Do có sự chỉ đạo chặt chẽ, nắm chắc quân số, tuyên truyền, vận động kịp thời và chuẩn bị chu đáo về nhân lực, trang thiết bị y tế nên công tác khám tuyển được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Số nam thanh niên lên khám tuyển đạt tỷ lệ khá. Trong ngày đầu khám tuyển, toàn huyện có 415 thanh niên tham gia khám tuyển trong tổng số 556 thanh niên được điều khám; có 269 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ.



Thanh niên Hưng Hà tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Hội đồng NVQS huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nắm chắc số nam thanh niên vắng mặt chưa tham gia khám tuyển để phối hợp với gia đình vận động trở về địa phương thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, quản lý chặt chẽ số thanh niên đã đủ điều kiện sức khỏe sau khám tuyển.

Theo kế hoạch, Hội đồng NVQS huyện sẽ tổ chức khám tuyển NVQS từ ngày 23 - 25/11 và tiếp tục khám bù, khám vét vào tất cả các ngày trong tuần.

THANH THÚY

Lợi ích kép khi doanh nghiệp thực hiện quy trình sản xuất sạch hơn

Chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất tăng lên, hạn chế phát sinh rác thải và bảo vệ môi trường - đó là những lợi ích mà doanh nghiệp thu được khi thực hiện quy trình sản xuất sạch hơn. Câu

chuyện ở Công ty Cổ phần Đông dược Sao Thiên Y (xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng) là một minh chứng. Công ty Cổ phần Đông dược Sao Thiên Y chuyên sản xuất đông dược từ các bài thuốc cổ. 2 năm qua,

Công ty đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP và hơn 30 tỷ đồng mua sắm, lắp đặt hệ thống máy móc với công nghệ hiện đại như dây chuyền chiết xuất, cô đặc

tuần hoàn kín, dây chuyền sấy, nghiên cứu xử lý cao thuốc, máy pha chế, đóng viên nang, viên hoàn, dịch thuốc... Hệ thống máy móc hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Dược sĩ Vũ Thị Huyền Trinh, cán bộ nghiên cứu hóa - lý Công ty Cổ phần Đông dược Sao Thiên Y cho biết: Ngoài việc đầu tư về an toàn lao động, Công ty còn trang bị nhiều máy móc hỗ trợ sản xuất, thiết bị bảo hộ nên điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân thuận lợi, an toàn. Bình quân thu nhập của người lao động đạt 7 triệu đồng/tháng, bảo đảm ổn định cuộc sống nên chúng tôi yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.
Việc đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại đã hỗ trợ tích cực cho đội ngũ cán bộ, dược sĩ của Công ty Cổ phần Đông dược Sao Thiên Y nghiên cứu, chiết xuất, điều chế thành công 40 loại đông dược. Sản phẩm được làm ra từ các bài thuốc cổ

truyền dân gian và các lương y nổi tiếng của Việt Nam giúp người bệnh dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả điều trị. Hiện sản phẩm đông dược Sao Thiên Y đã có mặt ở 50 tỉnh, thành phố trong cả nước, được người dân tin dùng. Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Công ty cho biết: Nhờ có máy móc, công nghệ hiện đại, chúng tôi đã chuyển đổi thành công các bài thuốc y học cổ truyền thành các sản phẩm thuốc được bào chế hiện đại như viên nang, viên nén, si rô thuận lợi cho người bệnh sử dụng và bảo quản. Ngoài đầu tư cho sản xuất, chúng tôi còn đầu tư công nghệ xử lý môi trường. Thời gian tới, công ty chủ trương đầu tư hệ thống nghiên cứu phát triển, ứng dụng nhiều hơn nữa các bài thuốc y học cổ truyền, sản xuất thêm khoảng 50 dòng sản phẩm mới nhằm phát huy hiệu quả đầu tư máy móc và góp phần chữa bệnh cho người dân tốt hơn.
Mỗi năm Công ty Cổ phần Đông dược Sao Thiên Y sử dụng khoảng 2 tấn nguyên liệu thảo dược như xuyên tâm liên, ngũ sắc, đẳng sâm, trần bì, đinh lăng, hoa hòe, đương quy, đỗ trọng, bạch truật, hoàng kỳ... Sau chiết xuất lấy tinh chất làm thuốc, bã thải được Công ty xử lý làm phân bón hữu cơ sinh học phục

vụ trồng dược liệu. Công ty có hệ thống xử lý nước thải bảo đảm khi xả ra môi trường đạt cấp độ A. Việc thực hiện quy trình sản xuất sạch hơn, tuần hoàn khép kín đã giúp công ty tối ưu lợi nhuận, bảo vệ môi trường. Ông Phạm Hùng Vương, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đông Hưng cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện Đông Hưng có trên 700 doanh nghiệp, trong đó Công ty Cổ phần Đông dược Sao Thiên Y là doanh nghiệp đi đầu trong việc đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại nên đã tạo được hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường là vấn đề luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, tránh gây bức xúc dư luận và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.
Cùng với phát triển các sản phẩm đông dược, Công ty Cổ phần Đông dược Sao Thiên Y còn mở rộng diện tích vùng trồng nguyên liệu phục vụ sản xuất, vừa bảo tồn giống cây dược liệu quý vừa tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống của người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh.

KHẮC DUÂN



Không chỉ có máy móc hỗ trợ sản xuất, người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ bảo đảm an toàn lao động.

Nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cuộc sống

Trên tinh thần ấy, thầy giáo Nguyễn Xuân Huỳnh, Trưởng Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình đã có nhiều nghiên cứu, chuyển giao nhiều kỹ thuật áp dụng vào thực tế trồng trọt, chăn nuôi.
Chúng tôi gặp thầy giáo Nguyễn Xuân Huỳnh tại gia trại của ông Nguyễn Giang Nam, thôn An Bình, xã Lô Giang (Đông Hưng) khi thấy đang tay áo, ống quần xắn cao rảng lại bò cho ông. Ông Nam chia sẻ: Ngoài các loại cây ăn quả, nuôi gà, cá, chim bồ câu thì nhà tôi còn nuôi 13 con bò thương phẩm. Gia

trại của tôi được anh Huỳnh hướng dẫn kỹ thuật cả về trồng trọt, chăn nuôi. Tôi áp dụng các giải pháp sáng tạo trong chăn nuôi của anh tại gia trại của mình đã giúp tiết kiệm nhân lực, thời gian, hiệu quả kinh tế được cải thiện rõ rệt.
Các giải pháp mà ông Nam nhắc tới đó thiết bị phối trộn men nhằm bảo quản và nâng cao giá trị dinh dưỡng của thức ăn thô xanh đạt giải nhì, giải pháp nghiên cứu cải tiến hệ thống cho gà uống thuốc tự động đạt giải khuyến khích hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh

Thái Bình lần thứ IX, năm 2020 - 2021. Chia sẻ về giải pháp của mình, thầy giáo Nguyễn Xuân Huỳnh cho biết: Việc hình thành ý tưởng về các giải pháp xuất phát từ những giờ giảng dạy trên lớp, quá trình tự nghiên cứu của bản thân và việc gắn bó với các trang trại, gia trại. Giải pháp thiết bị phối trộn men nhằm bảo quản và nâng cao giá trị dinh dưỡng của thức ăn thô xanh ứng dụng công nghệ phun tưới dung dịch pha men hoặc chất bổ sung vào thức ăn thô xanh. Thiết bị cầu cấu tạo đơn giản, lắp đặt ngay trên máy băm cỏ

thông thường, bao gồm: thiết bị định lượng lượng men cùn; máy bơm cao áp, hệ thống đầu phun tưới, thùng pha men. Thiết bị sử dụng song song dòng điện xoay chiều 220V và dòng điện 1 chiều 12V với công suất 15W đã đáp ứng yêu cầu giảm giá thành và giảm tiêu thụ điện năng so với thiết bị bán trên thị trường.
Theo chia sẻ của ông Nam, đóng góp mới của giải pháp là tạo ra một bộ thiết bị phun tự động dịch men hoặc chất bổ sung vào thùng thức ăn trong quá trình băm nhỏ sản phẩm. Nguyên liệu ủ chua sau khi băm nhỏ sẽ được phun 1 lượng men nhất định, sau đó lượng nguyên liệu này được đóng bao ủ hay hồ ủ mà không cần tốn công tưới men như trước giúp công việc ủ chua thức ăn chăn nuôi dễ dàng, ổn định hơn. Người chăn nuôi không phải

mất công đảo như trước, tiết kiệm được nhân lực cũng như thời gian. Thiết bị anh Huỳnh lắp cho gia trại của tôi được tận dụng từ vật liệu tái chế, chỉ mua mới một phần, dễ dàng sửa chữa, thay thế, rất dễ vận hành, giá thành rẻ, khoảng 2 triệu đồng/thiết bị.
Ngoài các giải pháp tham gia hội thi, thầy giáo Nguyễn Xuân Huỳnh còn có nhiều sáng chế được ứng dụng vào giảng dạy và thực tiễn cuộc sống. Không chỉ được biết đến là người đam mê nghiên cứu khoa học, thầy giáo Nguyễn Xuân Huỳnh còn là Bí thư Đoàn Thanh niên nhiệt tình, trách nhiệm. Một phần giải thưởng từ hội thi, lợi nhuận từ các giải pháp, sản phẩm ứng dụng vào cuộc sống được thầy trích để giúp đỡ học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thầy giáo Nguyễn Xuân Huỳnh

cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật miễn phí cho người dân, đặc biệt là các bạn trẻ khởi nghiệp bằng nông

nghiệp. "Với tôi, khoa học, kỹ thuật là không ngừng nghiên cứu, sáng tạo; niềm vui lớn nhất là sáng kiến của mình giúp người nông

dân đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất" - thầy giáo Nguyễn Xuân Huỳnh chia sẻ.
KUÂN PHƯƠNG



Thiết bị trộn men được lắp trực tiếp trên máy thái cỏ giúp giảm nhân lực cho chủ gia trại.